

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

-----

Thực hiện Công văn số 1635/UBND-HĐ ngày 16/06/2021 về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp giữa năm 2021, HĐND huyện khóa XII. Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn trân trọng báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:**

Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án, .... Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, một số tội phạm có dấu hiệu gia tăng. Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính vẫn tiếp tục tăng về số lượng và có tính chất ngày càng phức tạp. Tòa án vừa phải làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc đúng theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; vừa phải tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:**

##### **1. Công tác giải quyết, xét xử các loại án:**

06 tháng đầu năm 2021 TAND huyện Bình Sơn đã thụ lý 382 vụ, việc; đã giải quyết 206 vụ, việc; đạt tỷ lệ 54%; còn lại 176 vụ, việc đang tiếp tục giải quyết, những vụ còn lại hầu hết là những vụ mới thụ lý, không có vụ án nào quá hạn luật định; số lượng án 06 tháng đầu năm 2021 tăng hơn so với 06 tháng đầu năm 2020 là 43 vụ, việc. Không có án bị cấp phúc thẩm và giám đốc thẩm hủy, sửa; không có án quá thời hạn luật định. Đã thực hiện công bố 17/17 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân đúng thời gian quy định.

##### **1.1. Án hình sự:**

Tổng thụ lý 39 vụ/ 95 bị cáo; đã giải quyết 29 vụ/ 80 bị cáo; còn lại 10 vụ/ 15 bị cáo đang tiếp tục giải quyết; đạt 74,4%. So với cùng kỳ 06 tháng đầu năm 2020 thì án hình sự 06 tháng đầu năm 2021 có giảm nhưng không đáng kể.

Trong số 29 vụ/ 80 bị cáo đã giải quyết có: 02 vụ/ 08 bị cáo trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát, lý do có tình tiết mới (trả hồ sơ để nhập vụ án và định giá tài sản); xét xử 27 vụ/72 bị cáo.

Không có vụ án nào tuyên không rõ, khó thi hành; không có án hủy.





Chất lượng xét xử án hình sự 06 tháng đầu năm 2021 được bảo đảm. Hầu hết các vụ án hình sự đều được xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo tính nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả của tội phạm do bị cáo gây ra, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo áp dụng đúng quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Việc áp dụng hình phạt không phải là hình phạt tù đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Qua công tác kiểm tra án đã xét xử của TAND tỉnh Quảng Ngãi và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không có vụ án hình sự nào bị kháng nghị hủy.

**1.2. Án dân sự gồm:** Dân sự, Hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại (theo Bộ luật tố tụng dân sự):

Tổng thụ lý 343 vụ, việc; đã giải quyết 177 vụ, việc; đạt 51,6%; còn lại 166 vụ, việc đang tiếp tục giải quyết. Tỷ lệ hòa giải thành 120 vụ, việc, đạt tỷ lệ 68%.

Không có vụ án nào tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác Thi hành án.

Không có vụ án nào bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy, sửa án sơ thẩm.

Trong công tác giải quyết án dân sự, Tòa án đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tố tụng và nội dung, làm tốt việc hướng dẫn cho các đương sự thực hiện các nghĩa vụ về cung cấp tài liệu chứng cứ, đồng thời tích cực xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết, theo quy định nên đã giải quyết các vụ án đúng pháp luật. Tòa án đã chú trọng làm tốt công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ án, đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

### **2. Công tác Thi hành án hình sự:**

Đã ra quyết định thi hành án 47/47 người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Hiện có 07 người bị kết án đang được hoãn thi hành án.

Công tác thi hành án hình sự luôn đảm bảo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự. Việc ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng hạn luật định. Việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật.

### **3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của TAND huyện Bình Sơn luôn được thực hiện tốt; đã bố trí nơi tiếp công dân, hướng dẫn giải đáp thắc mắc của công dân, đáp ứng được nhu cầu của công dân khi đến khiếu nại. Tòa án luôn xem công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại là công tác thường xuyên của ngành, nhằm thực hiện đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn đã bố trí 01 phòng tiếp công dân, có niêm yết lịch tiếp công dân và nội quy tiếp công dân.



Việc tiếp nhận đơn thư được Tòa án thực hiện nghiêm túc, mở sổ theo dõi để phân loại, xử lý đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng theo quy chế của cơ quan và quy định của Tòa án nhân dân tối cao.

Trong 06 tháng đầu năm 2021 Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn đã tiếp nhận 01 đơn tố cáo, đã giải quyết xong.

### **III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA TÒA ÁN VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN CỦA ĐỊA PHƯƠNG**

Phối hợp với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong công tác cán bộ của Tòa án và công tác Hội thẩm nhân dân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Phối hợp giữa Tòa án với các Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc cung cấp chứng cứ, định giá tài sản, xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản tranh chấp đã được cải thiện.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử khách quan, toàn diện, đúng pháp luật nhằm hạn chế được án trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Phối hợp tốt với Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Sơn trong việc ban hành, tổng đạt quyết định, bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đúng thời hạn quy định, nhằm thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự.

### **IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

#### **1. Kết quả đạt được:**

06 tháng đầu năm 2021 TAND huyện Bình Sơn đã đạt được một số kết quả như đã nêu trên, trước hết là được sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, của Tòa án nhân dân Tối cao, đồng thời được sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, còn có sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, cán bộ công chức trong đơn vị cùng nhau cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mặt khác tăng cường giữ vững mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương, nên đã tập trung giải quyết tốt các loại án. Trong 06 tháng qua TAND huyện Bình Sơn không có án hủy, án sửa, không có án quá hạn luật định, vượt các chỉ tiêu xét xử mà Tòa án cấp trên giao. Tập thể và một số cá nhân cán bộ công chức TAND huyện Bình Sơn đã được Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi tặng thưởng Giấy khen trong đợt phát động thi đua ngắn ngày 01/12/2020-03/02/2021.

#### **2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình giải quyết các loại án của TAND huyện Bình Sơn trong thời gian qua còn những tồn tại, hạn chế như: một số đơn thụ lý còn chậm, tiến độ giải quyết án chưa cao.

Nguyên nhân:

Vì đại dịch bệnh Covid 19 diễn ra hết sức phức tạp, phải giãn cách xã hội, đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải quyết án của Tòa án; nhiều đương sự ở các địa phương bị giãn cách xã hội nên không thể triệu tập để làm việc hoặc xét xử.





Đối với án hình sự, tại phiên tòa các bị cáo khai báo những tình tiết mới mà tại cơ quan điều tra chưa khai báo, nên Tòa án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát để làm rõ.

#### **V. Kiến Nghị, đề xuất:**

Ủy ban nhân dân các cấp cần quán triệt, áp dụng thống nhất pháp luật về đất đai, đặc biệt là các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp; việc hòa giải tranh chấp đất đai cần đảm bảo đúng quy định để hạn chế việc trả lại đơn khởi kiện vì lý do hồ sơ hòa giải không đảm bảo.

#### **VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021:**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và tình hình nhiệm vụ Chính trị của địa phương, TAND huyện Bình Sơn xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau:

##### **1. Về công tác chuyên môn:**

Tập trung nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo giải quyết các loại vụ án trong thời hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan; tuyệt đối không để các trường hợp oan, sai xảy ra. Nâng cao tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự, hòa giải đoàn tụ trong án Hôn nhân và gia đình, thực hiện tốt công tác Thi hành án.

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà Tòa án cấp trên giao.

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng hạn luật định, hạn chế tối đa việc đương sự gửi đơn vượt cấp; lên kế hoạch giải quyết đối với các vụ án phức tạp.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật trong nhân dân thông qua việc khuyến khích nhân dân xem bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân.

##### **2. Về công tác Chính trị, tư tưởng**

Tăng cường công tác giáo dục Chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh, tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, nghiêm túc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nghiêm túc thực hiện theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân và Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 04 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng tuyển chọn giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn.

#### **Nơi nhận:**

- HDND huyện;
- Lưu VP.



**CHÁNH ÁN**

**Đoàn Kiều Trung**